
 

สารถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ที่เคารพทุกท่าน 

      ตามที่มีการแสดงความคิดเห็นทางสื่อเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 
โดยที่ความคิดเห็นบางประเด็นผู้แสดงความคิดเห็นอาจใช้จินตนาการในการได้อ่านบทความทางวิชาการแล้วสรุปว่าการบริหารงาน
สหกรณ์ควรจะเป็นอย่างนั้น ในทำนองว่าการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการไม่ถูกต้องซึ่งอาจทำให้สมาชิกที่ได้อ่านความ
คิดเห็นนั้นแล้วเช่ือตาม อันเป็นการมุ่งอคติต่อคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์มุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน ขอ
อนุญาตชี้แจงสรุปบางประเด็น ดังนี้ 

            1.เป็นที่ทราบกันดีของสมาชิกสหกรณ์ฯ กว่า 40 ปี นับแต่วันที่เริ่มก่อตั้งสหกรณ์และได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมายจากนายทะเบียน สหกรณ์ของพวกเรามีสถานะเป็นสถาบันการเงินและเป็น      นิติบุคคลตามกฎหมาย สหกรณ์มีการ
พัฒนามาจากรุ่นสู่รุ่นมีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก โดยมีคณะกรรมการ
ดำเนินการที่สมาชิกเลือกมาเป็นผู้แทนเพื่อบริหารการเงินของสมาชิกและคณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่สมาชิกเลือก
มาทำหน้าท่ีตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการว่าเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือไม่ 
จนปัจจุบันสหกรณ์ของพวกเรามีสินทรัพย์(ทุน+หนี้สิน) รวมทั้งส้ินกว่าหกพันล้านบาท นายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศเป็นสหกรณ์
ขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวงซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็น 1 ใน 147 แห่ง ประเภทสหกรณ์
ออมทรัพย์ทัว่ไประเทศ 

        2. ปีบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2565 ผู้สอบบัญชีเอกชนที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ได้รายงานว่า   งบการเงินของ
สหกรณ์ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ผลการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบ      นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ทำให้สหกรณ์มีกำไร
สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจะต้องเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธ ิ

       3.ทำไมให้สมาชิกกู้อย่างเดียว ไม่ไปลงทุนในด้านอื่นเพื่อให้สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนที่อาจมากกว่าการให้สมาชิกกู้  
            ขอเรียนว่าคณะกรรมการดำเนินการได้มีการบริหารเงินทุนทุก ๆ เดือน(ทุนเรือนหุ้น,เงินฝาก,เงินทุนอื่นตามข้อบังคับ) 
สมาชิกยังมีความต้องการเงินกู้กับสหกรณ์จำนวนเงินมากกว่าทุนที่มีอยู่ในแต่ละรอบเดือน ซึ่งต้องยึดความต้องการของสมาชิกเป็น
อันดับแรก  จึงไม่จำเป็นที่จะต้องนำเงินทุนไปลงทุนด้านอื่นตามที่นายทะเบียนกำหนด  ทั้งนี้คณะกรรมการได้ยึดระเบียบ ประกาศ 
ของการให้เงินกู้แก่สมาชิกอย่างเคร่งครัด และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสมาชิกที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองโดยการชำระเงินเป็นไปตามสัญญา เพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์ทำให้สหกรณ์มีกำไร ซึ่ง
คณะกรรมการจะเสนอ   ที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ เสนอผลประโยชน์ตอบแทนกลับคืนสู่สมาชิกในรูปแบบ
กองทุนสวัสดิการต่างๆ ร้อยละ 98.04 ของกำไรสุทธิทั้งหมด 

       4.ทำไมข้อมูลของสหกรณ์ไม่เปิดเผยมักตอบว่าเป็นความลับ  
           ขอเรียนว่าคณะกรรมการดำเนินการต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูล เพราะสหกรณ์เป็นนิติบุคคล           
การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ สหกรณ์มีระเบียบกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  สมาชิกท่ีมีความต้องการสามารถมายื่นเร่ืองขอข้อมูล
ได้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนจึงจะสามรถเปิดเผยได้  
              คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และฝ่ายจัดการสหกรณ์ยินดีรับข้อ เสนอแนะและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และ
สร้างสรรต่อสหกรณ์เพื่อสร้างสหกรณ์ให้เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

                                                              ด้วยความเคารพอย่างสูง 

                                                 คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ 

   


